



Thông cáo Báo chí về việc Chụp ảnh, Quay phim, Ghi âm hoặc Phỏng vấn

Tôi xin cấp phép không thu hồi dành cho Americares Foundation, Inc. và nhân viên, đại lý, nhà tài trợ và đối tác của họ (gọi chung là "Americares") sử dụng và hiển thị tên, bức ảnh, hình ảnh và/hoặc giọng nói ("Hình ảnh") của tôi dưới mọi hình thức phương tiện truyền thông và cho mọi mục đích thương mại và phi thương mại, nội bộ và bên ngoài, vĩnh viễn mà không giới hạn thời gian hoặc hình thức.

Tôi hiểu rằng Hình ảnh của tôi có thể được sử dụng trong các bản tin in hoặc điện tử, tài liệu quảng cáo, báo cáo thường niên, trang web, Internet, giao tiếp qua email, mạng xã hội, sản xuất video và các phương tiện truyền thông khác, không giới hạn, cho mục đích giáo dục, chương trình, quảng cáo, gây quỹ và các mục đích khác phù hợp với sứ mệnh của Americares. Tôi hiểu thêm và đồng ý rằng Americares có thể chỉnh sửa, thay đổi hoặc sao chép bất kỳ bức ảnh hoặc đoạn quay phim/ghi âm nào có Hình ảnh của tôi để hỗ trợ những điều trên, trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành.

Tôi hiểu rằng theo yêu cầu, Americares sẽ cung cấp cho tôi một bản sao của bất kỳ bức ảnh hoặc đoạn quay phim/ghi âm gốc nào do Americares quay/chụp/ghi mà có Hình ảnh của tôi, mặc dù tôi thừa nhận rằng tôi không có quyền kiểm tra hoặc phê duyệt các tài liệu hoặc nội dung mà những bức ảnh hoặc bản ghi đó có thể được sử dụng hoặc giới thiệu. Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi sẽ không được trả tiền hoặc đền bù cho việc sử dụng Hình ảnh của tôi. Tôi từ bỏ mọi quyền phê duyệt các phiên bản Hình ảnh của tôi hoặc bất kỳ tài liệu in hoặc điện tử nào có thể được sử dụng cùng với các phiên bản đó.

Tôi đã đọc và hiểu những điều trên. Tôi xác nhận rằng tôi đã đủ 18 tuổi hoặc đã được sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ như được chứng minh bằng chữ ký của họ dưới đây.

Tên viết in

Ngày

Ký tên (Nếu dưới 18 tuổi, Phụ huynh/Người giám hộ phải ký tên)

Ngày

Mô tả hình ảnh hoặc người được chụp (ví dụ: loại và màu sắc quần áo, v.v.), số jpeg ảnh, v.v.: